

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông



Tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài được thẩm định, giám sát chặt chẽ về chất lượng thi công.

Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) luôn chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản

lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông; trong đó công tác thẩm định, giám sát được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình cũng như chủ động lựa chọn các nhà thầu có năng lực để triển khai dự án.

Để bảo đảm chất lượng các công trình giao thông, thời gian qua, Sở GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai xây dựng; tăng cường công tác thẩm định các hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, góp phần giảm thiểu rủi ro, tránh thất thoát, lãng

phí trong đầu tư xây dựng; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ xây dựng tiên tiến áp dụng trong thiết kế, thi công cho các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Sở GTVT giao phòng chuyên môn thực hiện công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy định; có kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra chất lượng các công trình giao thông; tăng cường phát hiện, làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng, kiến quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để bảo vệ kết cấu hạ tầng, chống hư hỏng các công trình giao thông.

Tính đến hết tháng 10/2022, Sở GTVT đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 33 dự án; thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở số 28 dự án; báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 16 dự án; thẩm định báo cáo thẩm tra an toàn giao thông 16 dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác 17 dự án.

Ông Nguyễn Phú Dữu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở GTVT) cho biết: Qua kiểm tra, các chủ đầu tư và nhà thầu từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm với việc quản lý chất lượng thi công công trình. Minh chứng rõ nhất là các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sau khi đưa vào khai thác sử dụng đều bảo đảm chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu theo thiết kế, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số ít các công trình trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; chất lượng một số công trình còn hạn chế... Nguyên nhân được xác định: Nhà thầu thi công xây dựng không đủ năng lực; trong quá trình thi công, thiếu người giám sát, kiểm tra chất lượng công trình; thực hiện chưa đầy đủ quy định về quản lý chất lượng công trình, nhất là đối với các công trình giao thông do cấp xã làm chủ đầu tư... Một số công trình phải xử lý kỹ thuật, hiệu chỉnh và bổ sung hệ thống biển báo an toàn giao thông, thẩm tra an toàn giao thông mới đủ điều kiện nghiệm thu lần cuối hoặc trong quá trình thi công chưa chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao

động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, trang bị hệ thống biển báo trên công trường...

Ông Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Để nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, thiết kế, dự toán các công trình giao thông trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng và tiến độ, tiết kiệm chi phí đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đầu thầu, kiểm tra, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, kiến quyết không để các nhà thầu có năng lực yếu kém tham gia dự án. Mặt khác, Sở GTVT tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện chính sách, tăng cường thể chế và công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông theo hướng minh bạch, thống nhất. Có kế hoạch xây dựng, bổ sung các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công, nhất là đối với các loại kết cấu, công nghệ mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, nâng cao năng lực cho chủ đầu tư, các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện dự án.

NGUYỄN THỜI

Công trình khoa học giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tỷ đồng

Với mong muốn cải tiến dây chuyền máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, 2 cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hàu (khu công nghiệp Tiên Hải) là anh Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Anh Tuấn đã cùng nhau nghiên cứu, chế tạo lò tuynel nung sứ vệ sinh xếp 2 tầng sản phẩm. Công trình áp dụng vào thực tiễn đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tỷ đồng.

Trước năm 2016, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hàu chỉ sử dụng 1 lò nung tuynel sứ vệ sinh công suất thấp. Lò nung này chỉ nung được một tầng sản phẩm với các sản phẩm nhỏ. Đối với các sản phẩm lớn như bồn toilet thì phải nung ở lò nung lửa đảo. Trước nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sứ vệ sinh trong nước ngày một tăng và cơ hội để xuất khẩu dòng sản phẩm này ra nước ngoài cũng rất lớn nên Công ty đã lập kế hoạch xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị sản xuất nhằm nâng cao công

suất, chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh với mục tiêu sản xuất 600.000 sản phẩm sứ vệ sinh/năm. Trong dự án đầu tư mở rộng sản xuất thì hệ thống lò nung là quan trọng nhất trên toàn bộ dây chuyền, đây là yếu tố quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là lựa chọn thiết kế nào để phù hợp với yêu cầu công nghệ nhưng chi phí đầu tư thấp, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí nhân công vận hành, đồng thời bảo đảm được yêu cầu về công suất, chất lượng và đa dạng sản phẩm thì không hề dễ dàng. Qua nghiên cứu, khảo sát và bằng kinh nghiệm trong thực tiễn, anh Nguyễn Xuân Khánh, Quản đốc phân xưởng cơ điện và anh Nguyễn Anh Tuấn, Quản đốc phân xưởng lò nung đã phối hợp tự thiết kế, chế tạo và xây dựng thành công lò tuynel nung sứ vệ sinh xếp 2 tầng sản phẩm.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Ở Việt Nam chưa có đơn vị nào nhập khẩu và cũng chưa có đơn vị nào tự thiết kế, chế tạo, xây dựng thành công lò nung tuynel xếp được 2 tầng sản phẩm sứ vệ sinh mà chỉ xếp được 1 tầng hoặc 1,5 tầng. Vì vậy, áp lực dành cho chúng tôi là rất lớn. Trong quá trình triển khai chạy thử nghiệm, vấn đề đau đầu nhất là làm sao giải quyết triệt để sự chênh lệch nhiệt độ lò nung giữa tầng sản phẩm dưới và tầng sản phẩm trên vì không gian trong lòng lò 2 tầng rất lớn, nếu không giải quyết được vấn đề này thì sản phẩm sau nung sẽ có tỷ lệ thu hồi thấp.

Về cơ bản, cấu tạo của lò nung 2 tầng gồm 3 phần đó là phần đầu vào, phần nung và phần đầu ra. Đối với đầu vào, vùng này có chiều dài 30m được tính toán lắp các ống phai gió hai bên cạnh sát trần lò, kéo dài từ đầu vào lò cho tới từng nung và song song với nó trên mặt lò, luồng gió theo hướng thổi vào phía trong lò ép luồng nhiệt khí thổi về ống khói đi theo ý muốn. Vùng nung của lò có chiều dài 30m, đây là vùng quyết định đến chất lượng sản phẩm khi ra lò, nếu không cân bằng nhiệt được ở khu vực này

sẽ làm cho sản phẩm bị hồng khi ra lò. Vùng đầu ra lò có chiều dài 40m và được chia làm 3 vùng là vùng làm nguội đột ngột, vùng lửng và vùng làm nguội chậm. Vùng ra lò được lắp hệ thống can nhiệt trên mặt lò và giảm xe goòng để theo dõi và điều tiết nhiệt trong lò cho phù hợp với quy trình hạ nhiệt.

Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ

Long Hàu cho biết: Hiện trong nước chưa có đơn vị nào sản xuất, chế tạo sản phẩm này. Với sản phẩm này, nếu phải nhập khẩu từ Trung Quốc thì giá thành từ 22 - 25 tỷ đồng (chưa bao gồm phần xây dựng). Còn với hệ thống lò tuynel do công ty tự thiết kế, chế tạo thì tổng chi phí đầu tư là 15 tỷ đồng. Như vậy, công trình đã giúp Công ty giảm chi phí đầu tư từ 7 - 10 tỷ đồng. So với lò nung 1 tầng và 1,5 tầng, chất lượng sản phẩm của lò nung 2 tầng được nâng cao hơn. Công suất của lò nung 2 tầng có sự thay đổi khác biệt; trước kia lò nung 1 tầng và 1,5 tầng chỉ sản xuất được từ 27.000 - 40.000 sản phẩm/tháng, thì nay với lò nung 2 tầng, Công ty Cổ phần

Gốm sứ Long Hàu đã sản xuất được trên 50.000 sản phẩm/tháng. Công trình lò tuynel nung sứ vệ sinh xếp 2 tầng sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm được chi phí về khí đốt và điện năng tiêu thụ; giảm chi phí vận hành, tiết kiệm được mặt bằng sản xuất. Đây là công trình mang tính đột phá về công nghệ kỹ thuật đảo nhiệt, ngăn chặn sự chênh lệch nhiệt độ ở các tầng nhiệt độ mà các hệ thống lò khác không làm được. Mỗi ngày, công trình nghiên cứu của hai anh Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Anh Tuấn đã vinh dự được trao giải ba tại hội thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021.

ĐỖ HỒNG GIÀ



Sản phẩm gốm đã phun men được đưa vào lò nung.

Biết nắm bắt tình hình kinh tế tại địa phương, biết tận dụng kinh nghiệm và điều kiện có sẵn của bản thân và cùng với sự hỗ trợ của tổ chức hội phụ nữ, phụ nữ thành phố Thái Bình đã mạnh dạn, tự tin, đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.

Giúp phụ nữ thêm tự tin phát triển kinh tế

Nhiều năm nay, gia trại chăn nuôi gà đẻ trứng, ấp nở và cung cấp gà giống của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, hội viên phụ nữ thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Từ nền tảng là một cơ sở ấp nở giống gia cầm nhỏ, chị Xuân đã cùng chồng mạnh dạn tích tụ, xin chuyển đổi hơn 5.000m² đất cấy lúa kém

hiệu quả sang làm gia trại. Anh chị vay vốn đầu tư xây dựng chuồng nuôi 8.000 con gà đẻ/năm, mua 12 máy ấp trứng gia cầm, xây dựng ao nuôi cá, nhà lưới để trồng các loại cây ăn quả. Mỗi năm gia đình chị thu lãi khoảng 300 - 500 triệu đồng; đồng thời tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Kinh tế ổn định, chị Xuân cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do hội phụ nữ tổ chức như các hoạt động giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn, vệ sinh môi trường, dân vũ thể thao... Chị Xuân cho biết: Trong quá trình chăn nuôi, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, thị trường

nhưng được sự đồng hành của các ngành, đoàn thể như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ thì vợ chồng tôi đã dần vượt qua được. Cùng với chị Xuân, thời gian qua, hàng trăm chị em phụ nữ ở thành phố đã phát triển kinh tế, khởi nghiệp bên cạnh nỗ lực của bản thân mỗi hội viên, gia đình hội viên phụ nữ thì các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành với chị em, đặc biệt là việc hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã. Từ chỗ tham mún, nhỏ lẻ, sau khi tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập

của hội viên, phụ nữ được nâng lên đáng kể, quan trọng hơn là các chị em đã cùng đoàn kết, chia sẻ vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Chị Đặng Thị Hồng Hạnh, tổ trưởng tổ hợp tác may gia công xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm 2017, được sự khuyến khích của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi cùng mấy chị thành lập tổ hợp tác may gia công. Hiện tổ hợp tác đang tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương; trong đó chủ yếu là chị em đang nuôi con nhỏ, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình cho biết: Đồng hành với chị em trong phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp hội ở thành phố đã tăng cường rà soát số hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn, tìm hiểu nguyên nhân và đăng ký giúp các gia đình hội viên, phụ nữ thoát nghèo, hội viên có dự định mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là khả năng thực hiện các mô hình kinh tế của các hội viên để từ đó có chương trình giúp đỡ cụ thể, phù hợp. Đồng thời, chủ động tin cậy với các ngân hàng hơn 110 tỷ đồng cho chị em vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; thành lập các tổ tiết kiệm để hỗ trợ nhau về vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho chị em... Nhờ vậy, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế của phụ nữ triển khai



Tổ hợp tác may gia công xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho 15 phụ nữ, chủ yếu là chị em có con nhỏ, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Hội thảo chính sách và các giải pháp phát triển máy cấy

Sáng ngày 11/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty TNHH Thiên Trường tổ chức hội thảo chính sách và các giải pháp phát triển máy cấy trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đến nay, toàn tỉnh có 1.392 máy cấy các loại, diện tích lúa được cấy bằng máy đạt trên 16.000ha, chiếm 21,8% diện tích gieo cấy. Sự phát triển về máy móc nói chung, máy cấy nói riêng đã góp phần thay đổi quy mô sản xuất từ nhỏ lẻ sang tập trung. Toàn tỉnh có trên 1.300 tổ chức, cá nhân ở 176 xã tích tụ ruộng đất sản xuất trồng trọt với tổng diện tích 4.349ha. Để đạt được mục tiêu phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch đạt 100%; gieo cấy đạt 90%, 60% sản lượng thóc được áp dụng công nghệ sấy, ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với mức hỗ trợ 50% đơn giá mua máy cấy theo hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không quá 40 triệu đồng/máy.

Tại hội thảo, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã giới thiệu các cơ chế, chính sách của tỉnh trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, điều kiện để thực hiện cơ chế; các đại biểu đã làm rõ hiệu quả của máy cấy đối với sản xuất, để xuất các giải pháp mở rộng cấy máy trong thời gian tới.

Nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện mô hình "Chăn nuôi lợn thịt theo chuỗi liên kết áp dụng các biện pháp an toàn sinh học" tại huyện Vũ Thư. Mô hình triển khai tại 4 hộ chăn nuôi được 3 xã: Minh Lăng, Minh Khai, Tân Phong của huyện Vũ Thư từ tháng 7 - 11/2022, quy mô 200 con lợn thịt ngoại. Tham gia mô hình, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ một phần chi phí mua con giống, thức ăn và vật tư thiết yếu; được hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng định hướng và hướng dẫn các hộ liên kết tổ chức sản xuất theo hình thức thành lập tổ hợp tác chăn nuôi. Qua nghiệm thu tại các hộ tham gia mô hình, tăng trọng bình quân của lợn thịt đạt 850 gam/con/ngày, tỷ lệ nạc đạt từ 54 - 60%; tiêu tốn thức ăn trên 1kg khối lượng cơ thể là 2,2kg; trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 112kg/con. Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, do được chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, lợn giảm tỷ lệ chết do mắc bệnh, chăm sóc nuôi dưỡng kém; giảm chi phí thuốc thú y nhờ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các hộ ngoài mô hình.

NGÂN HUỖN

Tập huấn về quản lý đo lường, chất lượng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Sáng ngày 11/11, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình tổ chức tập huấn về quản lý đo lường, chất lượng cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật, cửa hàng trưởng và nhân viên bán hàng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Các học viên được chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng phổ biến những kiến thức cơ bản của pháp luật quy định về đo lường, chất lượng từ đó hiểu và nâng cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ trong hoạt động bán lẻ xăng dầu, bảo đảm đo lường, chất lượng trong quá trình tiếp nhận hàng hóa, tồn trữ và bán hàng. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, hỏi đáp tìm hiểu một số kiến thức về kiểm tra, kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu, kiểm tra cột đo và trình tự, thủ tục sửa chữa cột đo xăng dầu. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng mong muốn qua buổi tập huấn sẽ giúp nâng cao công tác quản lý về đo lường, chất lượng và hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nâng cao uy tín của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN

mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ sự nỗ lực của bản thân mỗi chị em và sự đồng hành của tổ chức hội phụ nữ, đời sống gia đình hội

viên phụ nữ được cải thiện và nâng cao. Chị em có thêm điều kiện tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội, các địa phương phát động, xây dựng gia

đình hạnh phúc bền vững, các chị ngày càng khẳng định được vị trí của mình cả trong gia đình và xã hội.

QUẢN PHƯƠNG